

VÌ BÌNH YÊN THÀNH PHỐ, VÌ HẠNH PHÚC CỦA NHÂN DÂN

• THIẾU TƯỚNG, TIẾN SĨ NGUYỄN VĂN THUẬN
ỦY VIÊN BTV THÀNH ỦY, BÍ THƯ ĐẢNG ỦY
GIÁM ĐỐC CÔNG AN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Năm 2020, được sự chỉ đạo sâu sát toàn diện của Đảng ủy Công an Trung ương, Lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp ngành, sự giúp đỡ nhiệt tình của người dân thành phố, Công an thành phố đã tổ chức triển khai thực hiện toàn diện các mặt công tác Công an đạt nhiều thành tích, chiến công xuất sắc trên lĩnh vực giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên hạnh phúc của nhân dân. Tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2020, Công an thành phố Cần Thơ vinh dự nhận Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ.



Công an thành phố Cần Thơ nhận Cờ Chính phủ tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 76.
Ảnh: Công an thành phố Cần Thơ

Năm 2020, trước những diễn biến phức tạp về tình hình dịch bệnh, thiên tai, tội phạm hình sự, ma túy, tội phạm phi truyền thống, công nghệ cao với thủ đoạn ngày càng tinh vi; các thế lực thù địch tăng cường chống phá, thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình” trên nhiều lĩnh vực. Để phục vụ hiệu quả mục tiêu kép của thành phố Cần Thơ đó là vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội, Công an thành phố đã làm tốt công tác tham mưu Cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ, bảo vệ Đảng, chính quyền, các mục tiêu địa bàn trọng điểm, bảo vệ an toàn hoạt động của các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; bảo vệ an toàn tuyệt đối 632 đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại thành phố Cần Thơ và các sự kiện văn hóa xã hội quan trọng diễn ra trên địa bàn.

“Công an thành phố Cần Thơ đã hoàn thành xuất sắc công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương theo tinh thần chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và Lãnh đạo Bộ Công an”. Đó là ý kiến phát biểu của Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an trong chuyến công tác kiểm tra kết quả phòng chống dịch tại Công an khu vực phía Nam. Xác định Công an nhân dân là một trong những lực lượng trên tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19, Công an thành phố đã thành lập Ban

chỉ đạo do đồng chí Giám đốc Công an thành phố làm Trưởng ban để thường xuyên có các văn bản chỉ đạo phòng, chống dịch hiệu quả. Lực lượng Công an thành phố Cần Thơ luôn ngày đêm bám địa bàn, có mặt 24/24 giờ tại các chốt kiểm tra phòng, chống dịch, bảo vệ an toàn cho người dân thành phố. Lực lượng Công an cơ sở “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”, lên danh sách người nước ngoài, công dân từ nước ngoài nhập cảnh về Việt Nam tổ chức cách ly an toàn. Dù dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, đến nay, Cần Thơ không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Trong thành quả này, có sự đóng góp không nhỏ của cán bộ chiến sĩ Công an thành phố.

Năm qua, với tinh thần quyết tâm rất cao, Công an thành phố Cần Thơ tập trung thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu Bộ Công an giao như tỷ lệ điều tra khám phá án đạt hơn 92%; phá án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt gần 98%; tội phạm về trật tự xã hội giảm gần 15% so với cùng kỳ. Một trong những chiến công của lực lượng an ninh là việc kịp thời phát hiện, khởi tố điều tra, đưa ra xét xử đối tượng Chung Hoàng Chương và Mã Phùng Ngọc Phú với cùng tội danh lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân... đáng chú ý là liên quan đến tình hình dịch Covid-19, đã phát hiện 49 trường hợp đăng tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận, đã đề nghị xử phạt 11 trường hợp.

Theo chỉ đạo của Bộ Công an, Công an thành phố đã thực hiện 7 cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tập trung tấn công mạnh vào các băng nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức, tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”, triệt xóa các loại tội phạm hình sự, các điểm phức tạp về tệ nạn cờ bạc... Chiến công nổi bật của lực lượng an ninh Công an thành phố là đã phát hiện, xử lý 4 vụ làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả trên địa bàn Ninh Kiều, Cái Răng, Phong Điền... thu giữ gần 65 triệu đồng tiền giả và nhiều tang vật có liên quan như máy in màu, ép nhiệt, laptop; Cảnh sát hình sự Công an thành phố bắt giữ 5 đối tượng giả danh giám đốc công ty xổ số gọi điện nhắn tin, cho số để đánh đề chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng của các bị hại ở Cần Thơ và các tỉnh thành lân cận... Liên quan đến hành vi lợi dụng công nghệ cao để đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn tiền qua mạng, Công an huyện Phong Điền đã chủ động phát hiện, bắt giữ nhóm đối tượng đánh bạc để xử lý theo quy định của pháp luật; nhóm đối tượng dùng thuốc gây mê để cướp tài sản cũng đã bị Công an quận Ninh Kiều bắt giữ. Với tinh thần quyết liệt tấn công, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Cần Thơ đã triệt phá 327 vụ tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy, trồng cây cần sa, xử lý với hơn 540 đối tượng, thu giữ tổng cộng hơn 10,6 kg ma túy tổng hợp, hơn 300gram heroin, 41 kg cần sa tươi cùng nhiều tang vật khác.

Công an thành phố đã thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự. Tai nạn giao thông trong năm 2020 kéo giảm cả 3 tiêu chí: giảm 31,2% về số vụ, giảm 34,8% số người chết và 26,6% số người bị thương so với cùng kỳ năm 2019; Tai nạn cháy nổ cũng được kéo giảm 18 vụ, thiệt hại giảm 8 tỷ đồng so với năm 2019. Với phương châm “phòng cháy hơn chữa cháy”, trong năm Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố đã tổ chức 49 phương án diễn tập chữa cháy với gần 7 ngàn lực lượng chữa cháy tại chỗ tham gia.

Song song với công tác bảo đảm an ninh trật tự, tham gia phòng, chống dịch Covid-19, năm 2020, thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Công an, Công an thành phố đã tập trung thực hiện có hiệu quả cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về thu hồi vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, qua vận động, người dân đã giao nộp 40 vũ khí quân dụng, 392 công cụ hỗ trợ, 58 súng tự chế, gần 6 ngàn viên đạn, 14 đầu đạn pháo, 66 hộp tiếp đạn và hàng trăm vũ khí thô sơ, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu Bộ Công an giao.

Thực hiện dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và sản xuất, cấp căn cước công dân có gắn chip điện tử, đến nay, Công an thành phố đã thu thập thông tin dân cư thường trú trên địa bàn đạt 99,2%, phúc tra kiểm tra thông tin đạt 96%. Đạt được kết quả trên là nhờ sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của Ban Giám đốc Công an thành phố, sự nỗ lực



4 tập thể nhận Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua cấp cơ sở tại hội nghị tổng kết năm của Công an thành phố Cần Thơ. Ảnh: Công an thành phố Cần Thơ

quyết tâm với tinh thần trách nhiệm rất cao của Công an các đơn vị địa phương, đặc biệt là vai trò nổi bật của lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính toàn thành phố và Công an cơ sở, cảnh sát khu vực... đã đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà soát, đối chiếu từng trường hợp, bổ sung, chỉnh sửa để thông tin sạch, sống, chính xác, đúng theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Công an.

Năm 2020, Đảng ủy Công an thành phố tập trung quán triệt thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết, cuộc vận động của Bộ Chính trị, Đảng ủy Công an Trung ương, tập trung thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 160 của Thành ủy

Cần Thơ, Đảng ủy Công an thành phố xây dựng kế hoạch, chuẩn bị mọi điều kiện và tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp. Xác định công tác cán bộ là khâu then chốt, đến nay, Công an thành phố đã bố trí 246 cán bộ Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an tại 41/41 xã thị trấn, trong đó, có 41 Trưởng Công an xã, 82 Phó Công an xã và 123 Công an viên, từ đó đã tạo chuyển biến tích cực về tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, Công an thành phố đã có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, thể hiện tính nhân văn sâu sắc như: quyên góp

hỗ trợ cho đồng bào miền Trung bị lũ lụt tàn phá với số tiền 640 triệu đồng, hàng trăm lượt cán bộ tham gia hiến máu nhân đạo, hàng ngàn khẩu trang được phát miễn phí cho nhân dân; nhiều tấn gạo được các đoàn viên, hội viên chở đến các ATM gạo ngay trong mùa dịch để giúp người nghèo; sự hỗ trợ kịp thời, giúp đỡ người dân thành phố trong các đợt triều cường của lực lượng Công an thành phố đã trở nên quen thuộc và nhận được nhiều lời khen ngợi. Với truyền thống "uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa", vào các ngày lễ, kỷ niệm, truyền thống Ngành, Đảng ủy Ban Giám đốc Công an thành phố đã tổ chức đoàn thăm hỏi tặng quà các đồng chí cán bộ công an cấp cao đã nghỉ hưu, gia đình anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong lực lượng Công an, các mẹ Việt Nam anh hùng, xây dựng, sửa chữa, bàn giao hơn 20 căn nhà Nghĩa tình đồng đội, Nhà tình thương, Mái ấm công đoàn cho cán bộ cơ sở, hội viên trong lực lượng. Từ đó, đã kịp thời động viên cổ vũ cán bộ cơ sở nỗ lực phấn đấu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Với những thành tích, kết quả đạt được trong năm 2020, lực lượng Công an thành phố Cần Thơ có 402 tập thể, 1.548 lượt cá nhân có thành tích xuất sắc được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an và các cấp ngành khen thưởng. **Tổng kết phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2020, Công an thành phố Cần**

Thơ vinh dự được Chính phủ tặng Cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua.

Phát huy kết quả đạt được, ngay trong tháng 12/2020, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về mở cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Công an thành phố Cần Thơ đã đồng loạt ra quân tấn công, trấn áp, đánh mạnh vào các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật về kinh tế, môi trường, với quyết tâm bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Theo đó, trong ngày 17/12, được sự phê chuẩn của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trương Châu Hữu Danh (38 tuổi, ngụ số 85, đường Khương Minh Ngọc, xã An Vĩnh Ngãi, TP Tân An, tỉnh Long An) về hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm hại lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân" được quy định tại Điều 331, BLHS 2015; đến ngày 22/12, với cùng tội danh trên, Công an quận Bình Thủy đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bị can Lê Thị Bình (44 tuổi, ngụ quận Bình Thủy).

Quá trình khám xét tại nơi ở các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tài liệu có nội dung liên quan tới việc chống phá Đảng, Nhà nước.



*Lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo thành phố Cần Thơ chụp ảnh lưu niệm với Ban Giám đốc Công an thành phố và các đại biểu dự hội nghị tổng kết năm 2020.
Ảnh: Công an thành phố Cần Thơ*

Hiện vụ án đang tiến hành điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.

Trên lĩnh vực đấu tranh chống tội phạm hình sự, ma túy, kinh tế và các hành vi vi phạm pháp luật khác, Giám đốc Công an thành phố đã chỉ đạo Công an các đơn vị địa phương lãnh đạo Công an các đơn vị địa phương cần tập trung lực lượng phương tiện chủ động nắm chặt tình hình, bám tuyến địa bàn, triển khai đồng bộ hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi trộm cắp, cướp giật, lừa đảo; vận chuyển buôn bán hàng cấm, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, không bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, tăng cường kiểm tra an toàn cháy nổ, sử dụng pháo trái phép

trên địa bàn; phối hợp với lực lượng chức năng có phương án bảo đảm an ninh trật tự tại các điểm tổ chức lễ hội, các điểm vui chơi, giải trí đón chào năm mới 2021.

Vinh dự càng cao, trách nhiệm càng lớn, năm 2021, phát huy truyền thống 75 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, lực lượng Công an thành phố Cần Thơ quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, bảo đảm giữ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi, phục vụ hiệu quả công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, xứng đáng với niềm tin, là chỗ dựa vững chắc của Nhân dân./.